

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทที่ 11  
เรื่อง พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า  
ตัวชีวิต: รู้ และเข้าใจพระคัมภีร์  
สาระการเรียนรู้: รู้ และเข้าใจแนวคิดพื้นฐานหลักศาสนาคริสต์

กลุ่มอายุ: 9-11 ปี  
ปีที่: 1  
หัวข้อหลัก: พระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์  
บทเรียน: พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์  
เวลาที่ใช้ในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:



1. เด็กจะสามารถอธิบายได้ถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสามพระภาคของพระเจ้า



อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:



1. กระดาษ ดินสอสี เทปกาว หรือกาว หรืออาจจะใช้เข็มและด้ายก็ได้หากไม่มีเทปกาว หรือกาว

อุปกรณ์การสอนสำหรับกิจกรรมเสริม:

เขียนพระธรรมยอห์น 14:26 ลงบนกระดาษดำ หรือบนกระดาษแผ่นใหญ่

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดทำ:

1. อ่านบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ
3. อ่านและศึกษาพระธรรม ยน 14:16, 26.
4. ให้เตรียมเรื่องราวของครู หรือบุคคลที่มีส่วนในชีวิตของคุณ
5. อธิษฐานเพื่อเด็กๆ ที่จะเข้าใจเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และบทบาทของพระองค์ในสามพระภาคของพระเจ้า



## ขั้นตอนการเรียนการสอน:

การนำเข้าสู่บทเรียน:



ให้เขียนพระธรรม ยน 14:26 ลงบนกระดาน ที่ปรึกษาคือผู้ที่ให้คำแนะนำ และปกป้องเรา หรือพูดกับพระเจ้าพระบิดาแทนเรา

ให้เด็กๆ แบ่งกลุ่มๆ ละ 4-6 คน ให้เด็กๆ ลองจินตนาการว่าคุณเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญที่จะมาช่วยแก้ต่างให้กับเพื่อนคนหนึ่งของพวกเขา ในแต่ละกลุ่ม ให้เด็กๆ คิด และนำเสนอละครสั้นๆ ที่บรรยายเกี่ยวกับ การที่คนๆ หนึ่งคอยช่วยแก้ต่างให้กับคนอื่นๆ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้น

การนำเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:



Formatted: Bullets and Numbering

- อ่านพระธรรม ยน 14:16 และ 26 ในพระธรรมข้อนี้ ชื่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ที่ปรึกษา บทบาทของที่ปรึกษาคือ การให้คำแนะนำ หรือฝึกฝนให้กับเรา นี่คือนิสัยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้กับเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระภาคที่สามของพระเจ้า ซึ่งเราได้เรียนรู้แล้วว่า มีพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า หลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ได้ตรัสกับสาวกว่า พระเจ้าจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาอยู่ท่ามกลางเหล่าสาวกหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จกลับขึ้นไปสู่สวรรค์แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า และให้ความรักของพระเยซูคริสต์ล้อมรอบตัวเรา เราสามารถที่จะได้ยิน และรับคำหนุนใจ และการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลา
- พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เรารู้สึกดีชอบ เธอเคยทำอะไรผิดบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องสำหรับสิ่งที่ทำลงไป ให้ยกมือถ้าเธอเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นมาก่อน นั่นคือวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เตือนเธอให้ติดตาม และทำตามวิธีของพระเจ้า ขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราเมื่อเรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจะไม่ถูกต้อง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทำให้เรารู้สึกอับอาย หรือรู้สึกว่าเป็นมลทิน ชาตานสามารถที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นมลทิน และอับอายโดยการกล่าวโทษเรา แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอ่อนโยน และเปี่ยมด้วยความรัก และช่วยให้เราได้รับการอภัยจากพระเจ้า ให้พูดคุยกับเด็กๆ ถึงความแตกต่างระหว่างการทำที่ชาตานทำให้เรารู้สึกผิดกับการกระทำของเรา และการทรงช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์
- ส่วนไหนของ **Christian world view house model** ที่ให้เรารู้ว่าเราเป็นคนพิเศษ ให้เด็กๆ ได้ตอบสนอง ส่วนที่เป็นกำแพงสี่เหลี่ยมได้สื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เตือนเราว่าเราสามารถ

ที่จะรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเราได้ ไม่ว่าเราจะทำอะไรบ้าง เพราะพระเจ้าทรงรักเรามาก และพร้อมเสมอที่จะยกโทษความผิดบาปของเราเมื่อเราสารภาพ และเสียใจต่อความผิดบาปที่เราได้ทำ

Formatted: Bullets and Numbering



- อีกชื่อหนึ่งของที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วย การเป็นผู้ช่วยนั้นหมายถึงอะไร ให้แจกกระดาษ และดินสอสีให้กับเด็กๆ ให้เด็กๆ พับครึ่งกระดาษ และพับอีกครั้งหนึ่ง กระดาษจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ในแต่ละช่องของกระดาษ ให้เด็กๆ วาดตัวอย่างวิธีที่พวกเขาจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ ให้ย้ำกับเด็กๆ ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นผู้ช่วย
- อีกชื่อหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ผู้ปลอบโยน บางครั้งเมื่อเกิดเรื่องเลวร้ายกับเรา เราต้องการใครบางคนที่จะปลอบโยนเรา สนับสนุนเรา ร้องไห้กับเรา บางครั้งเมื่อเรารู้สึกโดดเดี่ยว เราเพียงต้องการให้มีใครสักคนหนึ่งมานั่งอยู่ใกล้ๆ เรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ปลอบโยนให้กับเราเสมอ เวลาที่เราหนาวเราต้องการผ้าห่มที่จะคอยสร้างความอบอุ่นให้กับเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เหมือนกับผ้าห่มผืนใหญ่ที่คอยห่อหุ้มเราไว้ด้วยความรักของพระเจ้า และช่วยให้เราอบอุ่น และปลอดภัย



ให้รวบรวมภาพของเด็กๆ จากนั้นให้ช่วยเด็กๆ ติดยุทธศาสตร์ของแต่ละคนให้เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ ให้ติดยุทธศาสตร์ไว้บนผนังห้องหรือบนพื้นห้องก็ได้ รูปภาพนี้ก็เหมือนกับผ้าห่มผืนใหญ่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ปลอบโยนสำหรับเรา เหมือนกับผ้าห่มผืนใหญ่ผืนนี้ พระองค์ทรงปลอบโยนเราด้วยการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ (ถ้าไม่มีกาว หรือเทปกาว คุณสามารถที่จะใช้เข็มกับด้ายที่จะเย็บรูปทั้งหมดติดกันก็ได้)

ส่วนไหนของ **Christian world view house model** ที่บอกเราเกี่ยวกับพระเจ้า และพระลักษณะที่พิเศษของพระองค์ ส่วนฐานที่เป็นสีม่วงได้แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า เธอชอบลักษณะอะไรที่สุดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เวลากับเด็กๆ ที่จะตอบ ขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่ ให้คุณย้ำกับเด็กๆ เกี่ยวกับพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย

การจบบทเรียน:



ให้เขียนพระธรรม ยน 14:26 ลงบนกระดาษ ให้เด็กๆคัดลอกลงบนกระดาษของตนเอง ให้เด็กๆตกแต่งกระดาษของตนเองด้วย และเอากลับบ้าน ไปติดไว้ที่ฝาบ้านเพื่อที่จะเตือนพวกเขาเกี่ยวกับการทรงสถิต ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ครูของเรา ที่ปรึกษา ผู้ช่วย และผู้ปลอบโยนของเรา ให้เขียนข้อความประโยคนั้นบนกระดาษ

เมื่อพระเยซูคริสต์จากโลกนี้ไป พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาทำทุกสิ่งแทนพระเยซูคริสต์ (ยน 16:7) ดังนั้นให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นครู ที่ปรึกษา ผู้ช่วย และผู้ปลอบโยนของพวกเขา

อธิษฐานปิดโดยการเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะกระทำการต่างๆเหล่านี้ในชีวิตของเรา

ให้อธิษฐานคล้ายๆกับคำอธิษฐานนี้: พระเจ้า เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเรา โปรดช่วยให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครูของเราในเวลาที่เราไม่รู้ว่าจะไปทางไหน เราต้องการให้พระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาเมื่อเราต้องการคำแนะนำ เราต้องการให้พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเมื่อเราไม่สามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตนเองได้ และทรงเป็นผู้ปลอบโยนเมื่อจิตใจเราได้รับความเจ็บปวด พวกเราขอบคุณพระองค์ที่ไม่เคยทอดทิ้งเราเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราตลอดเวลา พวกเรารักพระองค์ อามเมน

สัปดาห์นี้ ให้ลองค้นหาในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมารายงานในครั้งต่อไปด้วย

กิจกรรมเสริม:



- ในชีวิตของพวกเขา เคยมีครูคนไหนไหมที่มีส่วนที่ดีกับชีวิตของพวกเขา ให้เด็กๆได้ตอบสนอง
- ครูคือผู้ที่มีส่วนสำคัญในชีวิตของพวกเขา เพราะครูช่วยให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ พวกเขาแนะนำเรา และสนับสนุนเราให้เราได้เรียนรู้ นี่คือนิสัยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กระทำอยู่ พระองค์ทรงเป็นครู และทรงแนะนำเราให้เข้าหาพระเยซูคริสต์
- ให้แบ่งเด็กๆเป็นกลุ่มๆละสี่คน ให้พวกเขาแสดงเกี่ยวกับครูที่สำคัญของพวกเขา อาจจะเป็นเรื่องของครูที่โรงเรียน หรืออาจจะเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในชุมชนก็ได้ เรื่องราวอาจจะนำมาจากรีจิงหรือเด็กๆอาจจะแต่งขึ้นเองก็ได้ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอคุณค่าชีวิตที่ครูของพวกเขาได้มีส่วนสำคัญ เมื่อทุกกลุ่มแสดงจบแล้ว ให้ย้ำกับเด็กๆว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครูที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจถึงวิธีของพระเจ้า

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? มันได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับบทเรียนครั้งต่อไป)

การประเมินผลผู้เรียน: